

‘ยูเออี’สนใจลงทุนในไทย

●ปตท.สผ.โฉบสภาพคล่องสูง3Qฟันกำไรอื้อ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2560 (มกราคม-กันยายน) เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ 20,431 ล้านบาท หรือ 596 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 105,503 ล้านบาท หรือ 3,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง 8% อยู่ที่ 294,539 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เนื่องจากปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานที่มากขึ้น การปรับลดการผลิตของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และผลกระทบจากการที่ผู้ซื้อเรียกปรับก๊าซธรรมชาติลดลงในครึ่งปีแรก

นายสมพรกล่าวว่า ถึงแม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น แต่ ปตท.สผ.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการลงทุน



สมพร ว่องวุฒิพรชัย

ให้สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบันและรักษาผลกำไรของบริษัท โดยปัจจุบัน มีสภาพคล่องประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถรองรับการพัฒนาโครงการหลักที่มีอยู่ นายคาลิด อัล ฟาลิห์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน อุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในฐานะประธานกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เปิดเผยในงานประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (เอเมอร์) ครั้งที่ 7 ว่า ซาอุดีมีแนวโน้มที่จะต่อเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่สามารถลดกำลังการผลิตได้ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อพยุงราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดึงดูดให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องโดยคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2050 (พ.ศ.2593) จะอยู่ระดับ 120 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งซาอุดีมีปริมาณสำรองเพียงพอที่จะป้อนตลาดอย่างแน่นอน

นายซูฮาอิล อัล มาชโรอี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กล่าวว่า ยูเออีมีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในไทย ทั้งการผลิตปิโตรเลียมขั้นต้นและขั้นปลาย และสนใจจะร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกช รวมถึงการขายการลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นด้วย เพราะไทยเป็นตลาดที่สำคัญ โดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้หารือกันเพื่อส่งออกน้ำมันมายังไทย ตอบสนองความต้องการ

ใช้ในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทหุมบาตالاของยูเออีก็กำลังหาโอกาสในการขายการลงทุนปิโตรเลียมในไทย ส่วนจะต่อเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้